



ประชาชนหลายพันคนจากทั่วประเทศเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด - 13 /Jun/ 2013

เมื่อเช้าวัน

พุธที่ ๑๒ ท่านผู้นำการ

ปฏิวัติอิสลามได้ให้ประชาชนหลายพันคน

จากทั่วประเทศเข้าพบเนื่องในวาระคล้ายวันประสูติของท่านอิมามซูเชิน(อ)ผู้เป็นแบบอย่างแห่ง “ความรักความศรัทธาและการเสียสละ”

โดยฯพณฯผู้นำสูงสุดได้

อ่าวการเคารพต่อกฎหมายถือเป็นวาทกรรมที่

นำขึ้นทูลอย่างยิ่งของชาติในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่ 14

มิถุนายนศกนี้พร้อมกันนั้นท่านผู้นำสูงสุดได้กระตุ้นประชาชนให้มีความศรัทธาที่แท้จริงในการมีส่วนร่วมต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าการเข้าร่วมอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการเข้าสู่คูหาเลือกตั้งนั้นมันมีความสำคัญยิ่งยวดกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับประเทศชาติและประชาชาติด้วยการเคลื่อนไหวและก้าวเดินอย่างองอาจในวันศุกร์นี้จะสามารถพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์และความผูกพันอันมั่นคงของตนกับระบอบการปกครองอิสลามและจะสร้างความอภัยและความปราถนาและความสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งให้กับบรรดาศัตรูอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวววยพรแ

และแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติอันจำเริญและสิริม

งคลของท่านอิมามซูเชิน(อ)

พร้อมกับถือว่าการศรัทธาและความกระตือรือร้นในการเลือกตั้งของประชาชนนั้นเป็นการสร้างวิกรมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

โดยฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าวิกรมทางการเมืองได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้

และอันชออัลลอฮ์ในวันศุกร์นี้ด้วยความหวังด้วยการตะวักกัลยังพระองค์และความมุ่งมั่นของประชาชนนั้นจะสามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของตนเองและจะบังเกิดผลแห่งความหมายของวิกรมอันจริงแท้ได้อย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการเลือกตั้งในวันที่ 14

มิถุนายนศกนี้เป็นทางเลือกที่มีสีสันและกลืนโอทีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าบรรดาศัตรูอิสลามศัตรูการปฏิวัติและศัตรูอิหร่านนั้นได้ทุ่มทรัพยากรทางการเงินสื่อและการเมืองนำมาใช้เพื่อแยกประชาชนออกจากระบบและให้ประชาชนมีความอคติและเกลียดชังต่อการเลือกตั้งและหน่วยงานจัดการเลือกตั้งแต่ทว่าในวันศุกร์นี้ประชาชาติด้วยการเคลื่อนไหวและก้าวเดินอย่างองอาจจะสามารถพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์และความผูกพันอันมั่นคงของตนกับระบอบการปกครองอิสลามและจะแสดงผลอันยิ่งใหญ่ของตนอีกครั้งที่จะทำให้ศัตรูต้องพบกับความปราถนาความพ่ายแพ้และสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการเลือกตั้งในวันที่ 14

มิถุนายนศกนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับประชาชาติอิหร่านซึ่งฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันการมีเอกภาพการเป็นอันหนึ่งเดียวกันที่เต็มไปด้วยความศรัทธาพลังและการมีความหวังของประชาชาติในการเลือกตั้งการรักษาและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนกับคณะผู้บริหารนั้นเป็นเหตุให้ศัตรูต้องสิ้นหวังลดแรงกดดันและทำให้แผนการของศัตรูต้องสูญสิ้นประสิทธิภาพ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าการถึงวันนี้แนวโน้มของการเลือกตั้งถือว่าราบรื่นและเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่าวาทกรรมของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเคารพต่อกฎหมายส่วนประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกสถานที่ต่างก็พากันกล่าวขานถึงความจำเป็นในการเคารพกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทรงค่ายิ่งและโดดเด่นที่สุด

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานแห่งการเกิดเหตุการณ์ปี 88

โดยฯพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวว่ประชาชนและประเทศชาติได้พบเห็นความเสียหายอันมากมายของการไร้ซึ่งกฎหมายมาแล้วและข้อเท็จจริงอันนี้เป็นเหตุและป

ปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกตั้งที่มีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะทำให้ประชาชาติมีความสำนึกรับผิชอบถึงความสำคัญในการเคารพกฎหมายได้เป็นอย่างดี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่าบรรดาคณะผู้บริหารบรรดาผู้สมัครซึ่งก้าวขึ้นสู่อำนาจที่มีเกียรติทุกท่านจนถึงวันนี้ต่างก็ได้เคารพปฏิบัติกฎหมายเป็นอย่างดีซึ่งหวังว่าอินชออัลลอฮ์แนว่าโน้มที่ดีลักษณะเช่นนี้จะดำเนินและสืบเนื่องต่อไป

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีถือว่าคำพูดของผู้สมัครทั้งแปดท่านด้วยการแสดงแปดวิสัยทัศน์และแปดมุมมองที่ได้ทำการตีเบตผ่านสถานีโทรทัศน์นั้นทำให้กับประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจในมุมมองความคิดและวิสัยทัศน์อันหลากหลายของผู้สมัครอีกทั้งเป็นการบ่งชี้ถึงเสรีภาพในการแสดงออกที่แท้จริงของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านพร้อมกับชื่นชมการเคลื่อนไหวที่มีประโยชน์และคุณค่าในครั้งหนึ่งของสื่อระดับชาติ

ซึ่งาพณผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าบรรดาผู้กล่าวร้ายป้ายสียังระบอบการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนั้นต่างได้พราป่าวตะโกนมานานนับปีว่าในอิหร่านไม่เสรีภาพและไม่ให้ทรูมูแต่ทว่าในวันนี้พวกเขากลับต้องได้รับความอภัยและความอภัยที่ยิ่ง

ท่านผู้นำการปฏิวัติถือว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบของทุกกลุ่มการเมืองและปัญญาชนภายในประเทศใน

การตีเบตและการแสดงวิสัยทัศน์มุมมองที่หลากหลายคือจุดแข็งของการเลือกตั้งในครั้งนี้

ซึ่งาพณผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าทว่าในประเด็นที่มีการพูดคุยในการตีเบตนั้นข้าพเจ้าเองก็มีข้อเท็จจริงและประเด็นเนื้อหาที่สำคัญอีกมากมายที่จะต้องกล่าวซึ่งอินชออัลลอฮ์จะทำการอธิบายภายหลังจากการเลือกตั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีและสร้างความยินดีปรีดาเป็นอย่างมาก

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าความสนใจอย่างเร้าร้อนของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้คล้ายกับความกระตือรือร้นความตึกตักและความเร้าร้อนที่เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยการเลือกตั้งปี88

ซึ่งาพณผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในปีการไรรมารายทและการไม่ให้เกียรติและไม่ให้การเคารพซึ่งในบางครั้งอาจจะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกและความชื่นชอบผู้สมัครเหมือนปี88

ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ปรากฏเห็นซึ่งการพัฒนาการในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีค่าซึ่งจำต้องขอบคุณและทำการชุกร

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าการเข้าร่วมอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการสู่คหาลือกตั้งนั้นเป็นคำชี้แนะและคำร้องเรียกร้องประการแรกของตนโดยาพณผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่าการเข้าร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับประเทศชาติและด้วยเหตุอันนี้แม้กระทั่งบุคคลที่ชื่นชอบยัอิหร่านเองก็จำต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่าในวันศุกร์นี้ไม่มีผู้ใดที่สามารถล่วงรู้ในกฎสภาวะของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาตินี้ได้แต่ทว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากพี่น้องประชาชนนั้นหากได้รับคะแนนเสียงอย่างล้นหลามและได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งก็สามารถที่จะมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการยับยั้งต่อผู้เผชิญหน้ากับศัตรูของประเทศชาติและศัตรูของประชาชนอีกทั้งสามารถที่จะพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่าในเวทีระดับนานาชาติหาใช้เป็นที่แห่งการยอมจำนนและหากพวกเขาแสดงความอ่อนแอและร่นถอยหลังมากขึ้นเท่าใดแน่นอนยิ่งบรรดาศัตรูก็จะเข้ามาจู่โจมและนำหน้าพวกเขาแทน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้พิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าในบางครั้งสิ่งนี้เกิดจากผลประโยชน์เป็นที่ตั้งบางคนอาจจะยอมรับในคำพูดต่างๆของพวกเขาแต่ทว่าศัตรูได้มีกำหนดแผนการที่รัดกุมและชัดเจนมาแล้วต่อคำพูดดังกล่าวและแล้วจะคอยเฝ้าหน้าอย่างอาจหาญด้วยเหตุนี้จำต้องมีการยับยั้งต่อผู้ยั้งเด็ดเดี่ยวมั่นคงกับความต้องการและความปรารถนาอันไม่ยอมมาพากลของศัตรูและต่างชาติ

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีถือว่าการย



นหยัดและการอิสติกอมัตในการเผชิญหน้ากับศัตรูระดับนานาชาตินั้นจำ

ต้องอาศัย “

ความไว้วางใจยังประชาชาติอิหร่านผู้กล้าหาญชาญฉลาดและปราดเปรื่องฟังพาทย์เกียรติศักดิ์ศรีของชาติตะกักแก่แต่พระองค์และลิตดีในพันธะสัญญาของพระองค์”

โดยพณฯผู้นำสูงสุดกล่าวย้ำว่าจำต้องก้าวเดินอย่างภูมิปัญญาและก้าวเดินอย่างผู้ชำนาญการด้านบริหารในเส้นทางที่เปี่ยมล้นด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีอันเป็นแนวทางที่ประชาชนและประเทศชาติได้ทรงเลือกไว้

ท่านผู้นำการปฏิวัติได้กล่าวทิ้งท้ายในประเด็นการเลือกตั้งด้วยการตั้งความหวังว่าการทดสอบที่สำคัญในวันศุกร์นี้และด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลและภายใต้การเข้าร่วมอย่างคึกคักและเป็นหนึ่งเดียวของประชาชาติในการสุ่หาเลือกตั้งนั้นจะสามารถผ่านพ้นและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีอีกที่ประชาชาติอิหร่านและระบอบการปกครองอิสลามจะประสพชัยชนะอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีถือว่าวันที่สามอันยิ่งใหญ่ของเดือนชะอ์บานนั้นคือนุรแห่งความยิ่งใหญ่ของการลุกขึ้นต่อสู้อันไร้เทียมทานของท่านออบาบดิลลาฮิลฮุเซน (อ.)

ซึ่งพณฯผู้นำสูงสุดได้กล่าวย้ำว่าท่านอิมามฮุเซน (อ.)

เพื่อการดำรงอยู่ของอิสลามและการดำรงอยู่ของการต่อต้านการกดขี่นั้นในฐานะที่ท่านเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ท่านได้กำหนดแบบอย่างอันเรื่องโรจนและยั่งยืนไว้ให้กับมวลมนุษยชาติด้วยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของตนเองการพลีชีวิตของตนเองบรรดาผู้เป็นที่รักยิ่งของตนและการเป็นเชลยของครอบครัวและบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าตลอดชีวิตของท่านอิมามฮุเซน (อ.)

นั้นคือบทเรียนและแบบอย่างและพณฯผู้นำสูงสุดได้กล่าวว่าจะแน่นอนความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์กัรบลาและความโชติช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินกัรบลาอันมีมากถึงขั้นที่ว่าได้ฉายแสงและบดบังแสงต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่

ท่านผู้นำของการปฏิวัติอิสลามได้ย้ำว่าบทเรียนที่ส

คัญที่สุดของการลุกขึ้นกียามต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซน (อ.)

นั้นคือการเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอเพื่อธำรงไว้ซึ่งศีลธรรมและความยุติธรรมและการเผชิญหน้าอย่างดวาวยังยืนและเป็นการเผชิญหน้าในทุกๆด้านกับความอธรรมและการกดขี่

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีกล่าวว่ามีผู้ใดก็ตามที่ย่างก้าวไปในเส้นทาง

ของท่านอิมามฮุเซน(อ)

นั้นจำต้องพร้อมในกรเป็นชะฮีดจะอย่างไรก็ตามการก้าวสู่เส้นทางนี้จะไม่สิ้นสุดลงด้วยการเป็นชะฮีดเสมอไปแต่ที่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเช่นใดก็ตามก็จะนำมาซึ่งความสุขใจบุญลย์และเกียรติยศศักดิ์ศรีสำหรับตัวเองอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงการก้าวเดินและการขับเคลื่อนอย่างองอาจของประชาชาติอิหร่านในการเจริญรอยตามเส้นทางของท่านอิมามฮุเซน(อ)

ซึ่งพณฯผู้นำสูงสุดได้กล่าวว่าประชาชาติอิหร่านจะเข้าสู่สนามด้วยการมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์แห่งสุซัยนีและอุดมการณ์แห่งอาชูรอและสามารถล้มล้างรากฐานแห่งการกดขี่แห่งชาติและการกดขี่ระดับชาติและจะทดแทนด้วยรากฐานแห่งความรุ่งโรจน์และสูงส่งของอิสลาม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวเสริมว่าจนถึงวันนี้ประชาชาติอิหร่านยังคงก้าวเดินตามเส้นทางนี้และความก้าวหน้าความสำเร็จรุ่งเรืองต่างๆของประเทศชาติก็ได้รับอิทธิพลจากการขับเคลื่อนและเดินตามเส้นทางอันนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีได้ชี้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดของอิหร่านใน

สมัยปี57 กับอิหร่านปี92

และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านวิทยาศาสตร์การเมืองความมั่นคงความหวังความเชื่อมั่นในตัวเองและมีบทบาทและอิทธิอย่างสูงต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและโลก



ซึ่งฯพณฯท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวไว้ว่าในวันนี้ประชาชาติอิหร่านได้พัฒนาสู่ขั้นตอนและระดับขั้นอันเป็นระดับขั้นสู่แนวทางอันผาสุกและเกียรติยศศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงและด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลการขับเคลื่อนและการก้าวเดินในเส้นทางนี้จะมีความคึกคักและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ท่านผู้นำสูงสุดยังได้ชี้ถึงความประเสริฐของเดือนชะอฺบานอันเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์เป็นเดือนแห่งการตะวัชซูลและการวิงวอนขอมุญาบาตยังพระองค์ซึ่งฯพณฯท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวไว้ว่าจำเป็นต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความจำเริญของเดือนอันยิ่งใหญ่นี้โดยเฉพาะการอ่านบทมนุญาบาตชะอฺบานีะห์เพื่อสามารถเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดยิ่งกัองค์อัลลอฮ์(ซบ) และเพื่อสามารถดึงดูดความโปรดปรานความรอมัฎและความมัมม็ฟร็อฮ์จากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าแนวทางแห่งความผาสุกและความเรืองโรจน์ของประชาชาติอิหร่านนั้นคือการตะวัชซูลยังพระองค์การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับพระผู้อภิบาลซึ่งฯพณฯท่านผู้นำสูงสุดกล่าวไว้ว่าบทบาทของการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับคลังแห่งนุรและความเรืองโรจน์นั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการพึ่งพาอาศัยการคำนวณคิดทางด้านวัตถุและเรื่องราวของโลกดุนยา

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีถือว่าในวันนี้สถานะสภาพความเป็นอยู่ของโลกตะวันตกนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเพิกเฉยและการห่างไกลจากความสัมพันธ์และความผูกพันกับพระองค์โดยฯพณฯท่านผู้นำสูงสุดกล่าวไว้ว่าในขณะที่บรรดาผู้หังการเหล่านี้มีความเม่นยำในการคำนวณคิดในด้านวัตถุและโลกดุนยาทว่าอุปสรรคปัญหาและสถานะสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาในวันนี้ยังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันและแน่นอนยิ่งอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้แหละที่จะนำมาซึ่งการล่มสลายของอารยธรรมตะวันตก